



โครงการเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ออนไลน์

จัดทำโดย

นางสาวสุภาพร	ทองสุข	รหัสนักศึกษา 56101068
นายยุทธพิชัย	ศรีเลิศพจน์กุล	รหัสนักศึกษา 59201625

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์
ปีการศึกษา 2560

ชื่อ : นางสาวสุภาพร ทองสุข
 นายยุทธพิชัย ตริเลิศพจน์กุล
 เรื่อง : เว็บไซต์ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ออนไลน์
 ประเภทวิชา : บริหารธุรกิจ
 สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 ที่ปรึกษา : อาจารย์วิรัชดา วรรณศรี
 ปีการศึกษา : 2560

บทคัดย่อ

โครงการเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ออนไลน์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ขายสินค้าทางออนไลน์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจเว็บไซต์ขายสินค้า ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ออนไลน์ได้นำไปเป็นตัวอย่างและนำไปประยุกต์ใช้ได้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงผู้เรียนจึงสามารถเรียนรู้การจัดการทำโครงการขั้นพื้นฐานได้อย่างชัดเจน มีความรู้ความเข้าใจความหมายของ“โครงการ”และขั้นตอน/กระบวนการดำเนินโครงการ โดยใช้โปรแกรม Photoshop CS6 ในการตกแต่งรูป และ โปรแกรม Adobe Dreamweaver ในการสร้างเว็บไซต์ เชื่อมต่อกับ Appserv ฐานเก็บข้อมูลผลการดำเนินเว็บไซต์ขายสินค้าทางออนไลน์มีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลแก่นักเรียนรวมถึงผู้ที่สนใจ โดยผลการประเมินคุณภาพของเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ออนไลน์จากนักเรียน/นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์จำนวน 50 คน ภายนอกที่โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 40 คน รวม 4 ด้าน จำนวน 90 คน เว็บไซต์มีค่าเฉลี่ย “ดีมาก” สำหรับผลการประเมินคุณภาพของเว็บไซต์โดยผู้เรียน เมื่อนำเว็บไซต์ไปทดลอง รวม 4 ด้าน พบว่าคุณภาพรวมของเว็บไซต์มีค่าเฉลี่ย “ดีมาก”เช่นเดียวกัน ในการดำเนินการสร้างหรือผลิตเว็บไซต์ครั้งนี้โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการหาค่าเฉลี่ย (\bar{x}) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่าสื่อการสอนภายนอกสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง) มีคุณภาพในภาพรวม มีระดับความพึงพอใจ 4.3อยู่ในระดับ “ดีมาก” สำหรับหลายด้านพบว่าด้านที่ 1. การออกแบบ (design features) ระดับความพึงพอใจ 4.19 อยู่ในระดับ “ดีมาก” ด้านที่ 2. การเชื่อมโยงของข้อมูล (Links) 4.35อยู่ในระดับ “ดีมาก” ด้านที่3. เนื้อหา (content) 4.35 อยู่ในระดับ “ดีมาก” ด้านที่ 4. การใช้งาน (usability) 4.50 อยู่ในระดับ “ดีมาก” เว็บไซต์ภายในสถานศึกษา มีคุณภาพในภาพรวม มีระดับความพึงพอใจ 4.8อยู่ในระดับ “ดีมาก” สำหรับหลายด้านพบว่าด้านที่ 1. การออกแบบ (design features) ระดับความพึงพอใจ 4.84 อยู่ในระดับ “ดีมาก” ด้านที่ 2. การเชื่อมโยงของข้อมูล (Links) 4.78อยู่ในระดับ “ดีมาก” ด้านที่ 3. เนื้อหา (content) 4.83 อยู่ในระดับ “ดีมาก” ด้านที่ 4. การใช้งาน (usability) 4.84 อยู่ในระดับ “ดีมาก”

ผลการดำเนินโครงการ โดยรวมพบว่าค่าเฉลี่ย(\bar{X})ภายในเท่ากับ 4.3 อยู่ในระดับ ดีมาก ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)เท่ากับ 0.07มีความเห็นในทิศทางเดียวกันค่าเฉลี่ย(\bar{X})ภายนอกเท่ากับ 4.8 อยู่ในระดับ ดีมาก ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)เท่ากับ 0.06 มีความเห็นในทิศทางเดียวกันค่าเฉลี่ย(\bar{X})รวมทั้งภายในและภายนอกเท่ากับ 4.4 อยู่ในระดับ ดีมาก ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)เท่ากับ 0.06 มีความเห็นในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้เว็บไซต์ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ออนไลน์สามารถทำได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ตลอดจนผู้จัดสามารถบูรณาการความรู้ ทักษะต่างๆที่ได้จากประสบการณ์ในการเรียนวิชาต่างๆเพื่อนำมาสร้างสรรค์และพัฒนาเว็บไซต์ ทำให้เกิดทักษะเสริมสร้างประสบการณ์ตามคุณวุฒิวิชาชีพ

เสนอโครงการเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ออนไลน์ภายนอกสถานศึกษา

(โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง)



เสนอโครงการพร้อมให้กรอกแบบประเมิน



มอบแผนโครงการขายสินค้าผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ออนไลน์เพื่อเป็นสื่อการสอนต่อไป